



Mahidol University
Wisdom of the Land



มหิดลสาร

ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๕ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

Mahidol University's newsletter 2023, Vol.5



ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
“**APAIE 2023 Bangkok**”

เพื่อการศึกษายั่งยืน

บทบาทมหาวิทยาลัยทางการแพชกับการพัฒนาสันติภาพ อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ ๑๖ และ ๑๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

Conflict Transformation and Peacebuilding: Interfaith Buddy for Peace



Padtheera Narkurairattana
padtheera.nak@mahidol.edu

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นวันสุกดิบของการประชุมวิชาการนานาชาติ APAIE2023 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษานานาชาติในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันดังกล่าวมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้มีการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในไทยที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของสหประชาชาติ และมีผู้เข้าร่วมฟังและพัฒนาความร่วมมือจากหลากหลายประเทศอีกจำนวน ๓๐ คน มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำให้ห้องประชุมตื่นตะลึงเมื่อได้ยินว่ามหิดลให้น้ำหนักกับการสร้างสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรงชายแดนใต้ผ่านโครงการ “เพื่อนรักต่างศาสนาเพื่อสันติภาพ” (Interfaith Buddy for Peace) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นผู้นำเสนอ และมี ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล นักวิจัยในโครงการร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในวงสนทนา

ความน่าสนใจที่ผู้เข้าร่วมได้รับรู้จากการนำเสนอดังกล่าว คือ มหาวิทยาลัยทางการแพชชื่อดังอย่างมหิดลแห่งนี้ได้ก่อตั้งหน่วยงานเล็กๆ สองหน่วยงานทำหน้าที่สอดประสานเชื่อมโยงการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และด้วยสันติวิธีมากกว่า ๒ ทศวรรษก่อนที่จะมารวมตัวเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพไม่เพียงในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากยังทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ชุมชนต่าง ๆ ในภาคสนามจริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากชุมชนเพราะประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ในหลายๆ ประเทศถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายการทำงานมากโดยเฉพาะในประเทศที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยและระบบสังคมการเมืองไม่ค่อยเปิดกว้างให้มีการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของพลเมืองมากนัก และยังเป็นพื้นที่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความขัดแย้งรุนแรงที่ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศต่างสะท้อนว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าไปทำงานได้ยากและมักจะเป็นฝ่ายความมั่นคงมากกว่าที่จะสามารถเข้าไปทำงานได้ แต่มหาวิทยาลัยมหิดลกลับสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ในวงสนทนาแบบ World Café ผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจแนวคิดและวิธีการที่มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้เป้าหมายที่ ๑๖ และ ๑๗ ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันออกแบบวิธีการที่จะพัฒนาความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดทัศนศึกษาหลักสูตรระยะสั้นหรือทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

